

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ ๖๔๖๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๕. รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

สำหรับการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ กระทรวงศึกษาธิการให้รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่เสนอเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รับทราบด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ออกประกาศเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

และได้จัดส่ง...

และได้จัดส่งประกาศฯ ดังกล่าวมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เผยแพร่ข่าว และเชิญชวนให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษา เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือก ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศฯ พร้อมดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาให้เป็นไปตามประกาศฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ได้ศึกษารายละเอียดของประกาศฯ ให้ชัดเจนก่อนการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๓๕๘

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๘๖๒